
sþ. 584. Fyrirspurn [286. mál]
til fjármálaráðherra um mötuneyti á vegum ríkisins og ríkisstofnana.

Frá Sigurlaugu Bjarnadóttur.

1. Hve margir starfsmenn ríkisins njóta fæðis í mötuneytum ríkis og ríkisstofnana?
2. Hver er starfsmannafjöldi þessara mötuneyta og hverjar voru heildarlauna-

greiðslur miðað við s.L ár?
3. Hvernig eru þessi fæðishlunnindi opinberra starfsmanna metin í kjarasamning-

um - eru þau skattskyld?

Óskats er eftir skriflegu svari.


